

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.42 บาท แนวโน้มทรงตัว คาดกรอบ 32.35 - 32.50 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.42 ใกล้เคียงกับช่วงปิดตลาดในสัปดาห์ทำการก่อนที่ระดับ 32.40 บาท แนวโน้มทรงตัวในทิศทางอ่อนค่าในระยะสั้น และน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบที่กว้างขึ้น คาดกรอบวันนี้ 32.35 - 32.50 บาท

* ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า เช้านี้บาท/ดอลลาร์เปิดที่ 32.42 -32.43 บาท ใกล้เคียงกับระดับปิดในสัปดาห์ทำการก่อนที่ 32.40 บาท โดยมีแรงซื้อดอลลาร์เข้ามาเป็นระยะ ส่งผลให้ดอลลาร์ฯปรับแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโรและสกุลหลักอื่นๆ หลังวานนี้บอนด์อิตาลีปรับตัวลงแรง ขณะที่ค่าเงินยูโรอ่อนค่า หลังจากทิ้งบประมาณขาดดุลของอิตาลีได้รับการอนุมัติจากสภา ปัญหาของประเทศอิตาลีกลับมาสร้างความกังวลให้ตลาดอีกครั้ง ขณะที่แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในปีี้และปีหน้า และภาวะเงินเฟ้อต่ำในยุโรป กลายเป็นปัจจัยลบกดดันค่าเงินยูโรในระยะสั้น

* อย่างไรก็ตามก็ดี ค่าเงินบาทยังทรงตัวและปรับอ่อนค่าลงได้ยาก จากพื้นฐานเศรษฐกิจที่ดีเมื่อเทียบกับสกุลในภูมิภาค และความคืบหน้าการเลือกตั้งตามโรดแมป ขณะที่ตลาดยังคงความคืบหน้าการเจรจาการค้าของสหรัฐ แต่ในระยะสั้นเงินบาทอาจอ่อนค่าลงตามแรงซื้อดอลลาร์ได้ บวกกับช่วงนี้ราคาทองคำถูกทำให้แรงซื้อดอลลาร์เพื่อนำเข้าทองคำมีเพิ่มขึ้น กดดันทิศทางค่าเงินสกุลเอเชียและเงินบาท และอีกด้านหากเงินบาทสามารถแตะระดับ 32.50 บาทได้ อาจมีแรงขายดอลลาร์เข้ามาเช่นกัน คาดว่าเงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบที่กว้างขึ้น 32.35 - 32.50 บาท

* สำหรับสัปดาห์หน้าต้องติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ อาทิ การจ้างงานสหรัฐ การประกาศเงินเฟ้อของกระทรวงพาณิชย์ในวันจันทร์ ดัชนีการผลิต(ISM) สหรัฐ การจ้างงานภาคเอกชน ภาคบริการ ฯลฯ ที่มีผลต่อทิศทางค่าเงินในระยะต่อไป

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 95.00 จากวานนี้ 94.25

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -1,736.82 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -1,486.99 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.431 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้